

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาโร ,คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มและองค์กรในพื้นที่ตำบลเขาโร จัดกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและอีกกิจกรรมที่สำคัญ คือ การร่วมกันเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคุณพ่อดีเด่นจากทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มีกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์สาธิต โคก หนอง นาโมเดล บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร



โครงการ อบต.เขาโรสถัญจร พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘

เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลเขาโร โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ของทุกวัน เป็นต้นไป มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

- ให้คำปรึกษาด้านภาษี/ค่าน้ำประปา และภารกิจต่างๆของกองคลัง
- ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และภารกิจต่างๆของกองช่าง
- ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด และภารกิจต่างๆ ของสำนักปลัด
- ให้คำปรึกษาเรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกองศึกษาฯ
- รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์



พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดีด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยการพัฒนาตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร



โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๘

กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง การเพาะเลี้ยงเห็ดนางแดงและการประยุกต์ใช้เลี้ยงสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยมี นายคำรณ กองแก้ว และนายสุทัศน์ นันตสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดฟาง การเพาะเลี้ยงเห็ดนางแดงและการประยุกต์ใช้เลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้องลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อสร้างการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบล เขาไกร

5 มีนาคม เวลา 10:00 น. · 🌐

...

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม 2568 มีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนพิธีเปิดจะมีการแสดงมโนราห์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไกร โชว์การเดินแบบผ้าไทยของกลุ่มสตรีตำบลเขาไกร และที่พลาดไม่ได้คือ ชมการประกวดร้องเวียนครกของประชาชนตำบลเขาไกรทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ

🌐 เว็บไซต์ : www.khaoro.go.th

📘 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไกร

<https://www.facebook.com/khaoro.abt>

☎ 075-846045

